

ม.
ฉ.ย.
ร.พ.ช.ร.



บันทึกข้อความ

ก.ศ.บ.ค.	๘๗๗
วันที่	๘ พ.ย. ๖๕
เวลา	๑๖.๑๕ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(ก.ง.ชอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๕๐๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง สรุประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ศตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปรสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธหิรัญ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)”</p> <p>รัฐบาลได้อัญเชิญ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)” มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐ ปี) รวมทั้ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นที่จะน้อมนำไปสู่การปฏิบัติการพัฒนา อย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกระดับ ด้วยการสร้างกลไกการขับเคลื่อนซึ่งบูรณาการหลายหน่วยงานโดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประกอบด้วยทุกกระทรวง ภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า และภาควิชาการ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันธรรมรัฐฯ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย</p> <p>อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็น “กุญแจสู่ความสำเร็จ” คือการปฏิรูประบบการจัดทำและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คือ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันคิดระดมสมองในการทำแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม ในแผนงบประมาณที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ให้ชัดเจนให้ได้ข้อยุติเป็นแผนงานระยะสั้น - ระยะกลาง - ระยะยาว ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและสวัสดิการเป็นหลัก การดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่อยู่ในสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมดนี้และในอนาคต จำเป็นต้องมีทั้งมาตรการเร่งด่วน และแผนระยะสั้น “๑ ปี” ที่จะต้องเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อยอดครอบคลุม เป็นการปฏิรูปประเทศในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยนำเอกลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทันสมัย ให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพิ่มมูลค่าให้สินค้า สร้างรายได้ให้กับประเทศ และวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p>	สน.ปท./วช.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งเดินหน้าประเทศไทยตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักสากล</p> <p>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อนแล้วจึงจะประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยให้เริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง จากนั้นต้องเติมองค์ความรู้ให้กับประชาชน ในการสร้างการรับรู้ เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมา เข้าใจถึงแนวทางของการพัฒนาในวันข้างหน้า และมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยลักษณะของ“คนไทย ๔.๐” ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อไม่พอก็ต้องเติม เมื่อพอก็ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินก็ต้องรู้จักแบ่งปัน จึงจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ไทยแลนด์๔.๐” ผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน</p>	
๒	<p>นโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>นโยบาย“ไทยแลนด์ ๔.๐”เป็นกลไกสำคัญในปฏิรูปประเทศที่มีเป้าหมายชัดเจนนำพาประเทศให้พ้นกับดัก ๓ เรื่อง (๑) กับดักรายได้ปานกลาง (๒) กับดักความเหลื่อมล้ำ (๓) กับดักความไม่สมดุล ผ่านโมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วย ๓ เครื่องยนต์ใหม่ คือ (๑) สร้างความมั่นคงโดยการ “ระเบิดจากข้างใน” (๒) สร้างความมั่งคั่ง โดยการส่งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ (๓) สร้างความยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่รักษาสมดุลในด้านมิติเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “การพัฒนาสีเขียว”</p> <p>“การสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก” ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้าน ๗๔,๐๐๐ กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศ ตามแนวทางประชารัฐโดยจัดสรรงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหมู่บ้าน เป็นการขยายผลจากโครงการเดิมที่ผ่านมาคือ (๑) โครงการตำบลละ ๕ ล้าน บาท (๒) โครงการหมู่บ้านละ ๒ แสนบาท ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการรายงานการสำรวจ “ความพึงพอใจ” ของประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าประชาชนมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในระดับ “สูง” เนื่องจากได้รับประโยชน์โดยตรง และได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ จึงถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในเบื้องต้นจะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน ภายใต้กรอบงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหมู่บ้าน และเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนระดับฐานราก นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมว่า ต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ใช้การลงทุนแต่ควรเป็นการใช้จ่ายในโครงการเพื่อชุมชน ส่วนรวม เช่น ลานตากข้าว ตากมัน หรือโรงสี หรือเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อการเกษตร หรืออื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการ ไม่เป็นการใช้เงินแบบ “เบี้ยหัวแตก” คือแตกแยกกระจายเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ โครงการควรจะเป็นใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดโครงการ</p>	วช./สน.ปท./ กสภ.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	การจัดทำแผนงานที่ชัดเจน	
๓	<p>การบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>รัฐบาลได้ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดถือ “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “ทำตามขั้นตอน” ดังพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ คือ ให้เริ่มต้นจากสิ่งจำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ การสาธารณสุข การดูแลตนเองขั้นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ตนเองไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขป้องกันพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ ต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้ออกกำลังกาย อยู่ดี กินดี</p>	วช./สน.ปท./ กสภ.

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง